



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ ของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับยึดถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น

๒. ห้ามมิให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก เก็งข้อสอบ หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งบันทึกภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวประจำจุดสำคัญ เช่น การบันทึกภาพผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดสำคัญดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องเตรียมเอกสารแสดงตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) อุปกรณ์ทำข้อสอบ (ปากกา ดินสอ ๒B หรือ ๒ B ขึ้นไป และยางลบ) ไปเพื่อทำการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และจะต้องฝนรหัสหมายเลขแบบทดสอบและลงมือทำแบบทดสอบด้วยดินสอ ๒B หรือ ๒ B ขึ้นไป เท่านั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป่าหรือซองเอกสาร คู่มือหรือตำราต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ จึงขอให้ผู้เข้าสอบ เก็บไว้ที่รถส่วนตัวหรือฝากไว้กับญาติหรือผู้ติดตามเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการสอบ คัดเลือกฯ หน่วยสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายแต่ประการใด

๕. ห้ามผู้เข้าสอบใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ ห้ามใส่เสื้อคลุมหรือห้ามใส่เสื้อแขนยาว ห้ามใส่ถุงเท้าและรองเท้าเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการชุกซ่อนเครื่องมือที่ใช้ในการทุจริต และเพื่อความสะดวก ในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่

๖. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบคัดเลือก สามารถ สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ โดยเรียกรับประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจ แห่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าวหรือพบเห็น พฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่

นายเจียร ทองนุ่น ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ - ๙๗๙-๓๗๙๑

เพื่อจักได้ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย อนึ่ง ผู้เข้าสอบพึงตระหนักถึงผลกระทบ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากผู้ใดกระทำการทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจียร ทองนุ่น)

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช